

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...** (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các em học sinh vượt khó học giỏi Trường THPT Tây Thụy Anh.

Sáng ngày 5/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tới chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trong tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Tây Thụy Anh.

Năm học 2023 - 2024, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Tây Thụy Anh đoàn kết, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi và thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng tăng cao. Chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024 xếp thứ tư toàn tỉnh, nhà trường có 1 học sinh là thủ khoa toàn quốc khối A00, 1 học sinh là thủ khoa của tỉnh khối A01. Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 có 52/63 học sinh dự thi đạt giải...

Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Tây Thụy Anh có 1.755 học sinh ở 3 khối lớp. Nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới

phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn mực, hiện đại và năng động; đồng thời, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả thầy và trò Trường THPT Tây Thụy Anh đã đạt được, mong nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phát triển quy mô trường



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong đợt tuyển sinh đầu vào của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

lớp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nhân dịp năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi, mong các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học 2024 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và các trường trực thuộc.

Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có gần 2.900 học sinh, sinh viên và trẻ mầm non. Trường được khởi thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh suy tôn đơn vị xếp thứ nhì khối và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của Trường đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Năm học 2024 - 2025, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình quyết tâm xây dựng và phát triển nhà trường trong tình hình mới, phấn đấu đạt trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phát triển quy mô trường

trình độ trung cấp, cao đẳng và tham gia hoạt động giáo dục học sinh phổ thông, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đồng thời tặng quà động viên các em học sinh, sinh viên giỏi, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng).

Năm học 2023 - 2024, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phạm Huy Quang đã đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 99,8% học sinh đạt hạnh kiểm khá và tốt; không có học sinh yếu về đạo đức; không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình GDPT 2018. Kết quả thi vào



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng).

THPT, 100% học sinh khối 9 dự thi đỗ hệ công lập với điểm bình quân trên 40 điểm/học sinh; nhiều em đỗ vào các trường THPT chuyên tại Thái Bình và Hà Nội.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường đặt mục tiêu giáo dục học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết; có ý thức và nhân cách tốt, có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời. Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có thái độ sống tích cực. Học sinh khối 9 bước đầu biết định hướng nghề nghiệp. Tiếp tục phấn đấu đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia...

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường; tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; chúc Trường THCS Phạm Huy Quang tiếp tục đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

\* Trong sáng ngày 5/9, gần 450.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học tại Thái Bình chính thức

bước vào năm học 2024 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến chúc mừng và dự lễ khai giảng tại các trường học trong tỉnh.

Lễ khai giảng tại các trường học được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn, vui tươi, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của từng trường, tạo dấu ấn sâu sắc đối với học sinh, giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2024 - 2025, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Năm học 2024 - 2025 được xác định là năm học của "đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng" trong việc đánh giá, kiểm tra theo hướng phát huy năng lực học sinh. Quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học là tinh thần được nêu cao tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2024 - 2025.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**

**CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 16-CĐ/TU...** (Tiếp theo trang 1)

Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3. Làm cho cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm do cơn bão số 3 gây ra, tránh tư tưởng phó mặc công tác phòng, chống bão cho cơ quan chức năng, đặc biệt là tư tưởng chủ quan, lơ là do nhiều năm trên địa bàn tỉnh không có bão. Qua đó, để cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão có hiệu quả, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là tại các khu vực bãi triều, ven biển, ven sông, các bệnh viện, trường học, khu vực tập trung đông dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp.

2- Tập trung kêu gọi, vận động, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, trên sông khẩn trương về nơi trú ẩn an toàn. Tính toán thời gian ban hành lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi theo chỉ đạo của Trung ương và diễn biến thực tế của cơn bão. Khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi trú ẩn, trú ẩn an toàn không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu; không được để các phương tiện neo đậu gần các cầu, cống, công trình thủy lợi và những nơi không đủ điều kiện bảo đảm an toàn.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão và tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tim kiểm cứu nạn tính. Triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

- Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn đê, kè, cống, công trình xây dựng đang thi công và nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, nhất là những nơi ven sông, ven biển và các vị trí xung yếu khác. Bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ cho công tác kiểm

tra và hộ đê. Tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng cho các tình huống xấu có thể xảy ra.

- Chủ động khơi thông dòng chảy, tranh thủ mở các cống tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu nước đê, phòng, chống ứng ngập cho lúa mùa, hoa màu và ao nuôi thủy sản do mưa lớn và hoàn lưu sau bão. Tùy theo diễn biến của bão, chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản trên biển, của sông, ven bờ.

- Xây dựng phương án và kịp thời, kiên quyết sơ tán số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào trong đê chính; di chuyển đến nơi kiên cố, an toàn đối với các hộ dân đang cư trú ở những khu nhà cao tầng đã xuống cấp, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

4- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên cập nhật, phát tin về diễn biến của cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng, chống bão của các cấp, các ngành để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.

5- Cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều phối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng triển khai công tác ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ" và phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiêm túc công tác thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do tin chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

6- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động bố trí thời gian đến các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, cùng bị thủ cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tim kiểm cứu nạn tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 16 giờ 30 hàng ngày từ ngày 5/9/2024 đến khi bão tan.

**► Công diễn báo cáo chương trình nghệ thuật "Về miền lúa hát"**

Hướng tới liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024, Nhà hát Chèo Thái Bình tổ chức công diễn báo cáo hội đồng nghệ thuật chương trình ca múa nhạc chủ đề "Về miền lúa hát". Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Chương trình nghệ thuật "Về miền lúa hát" quy tụ đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên 3 đoàn nghệ thuật của Nhà hát Chèo Thái Bình. Chương trình có bố cục 2 phần: Hoài niệm và tỏa sáng, bao gồm những ca khúc có nội dung ca ngợi bản sắc văn hóa quê hương với những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, cuộc sống thôn quê của người lao động cần cù và quá trình phát huy truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội của mảnh đất Thái Bình. Chương trình có sự đan xen giữa những ca khúc mới được sáng tác và những ca khúc đi cùng năm tháng. Dân nhạc Nhà hát cũng đã mang đến cho khán giả 2 màn hòa tấu kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và hiện đại.

**TU ANH**

**► Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2024**



Kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài, xã Đông Sơn (Đông Hưng).

Chiều ngày 5/9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh gồm các ngành: y tế, nông nghiệp, công thương đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; điều kiện nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm... Qua kiểm tra, các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về thủ tục hành chính, tuân thủ các điều kiện về ATTP song vẫn phát hiện một số lỗi vi phạm như: khu chế biến, sản xuất có côn trùng, động vật gây hại; dụng cụ sản xuất chưa bảo đảm vệ sinh... Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người trực tiếp chế biến, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, từ đó, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch trong tháng 9/2024, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo thời vụ công nghệ không bảo đảm ATTP; các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết Trung thu như bánh kẹo, nước giải khát...; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn sẵn.

**HOÀNG LANH**



Tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).

Ảnh: LƯU NGẮN